

Cần Thơ, ngày 24 tháng 4 năm 2024

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý Đại lý vé số kiến thiết

Lời đầu tiên, Chi nhánh Nhà khách - Trạm giao dịch vé số kiến thiết Cần Thơ kính gửi đến Quý Đại lý vé số kiến thiết lời chào trân trọng nhất, lời chúc may mắn và thành công.

Nhà khách - Trạm giao dịch vé số kiến thiết Cần Thơ là Chi nhánh trực thuộc của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ chuyên cung cấp dịch vụ nhà hàng, khách sạn tại Phú Quốc. Tọa lạc tại vị trí giữa sân bay Quốc tế Phú Quốc và chợ Dương Đông, quý khách có thể dễ dàng tiếp cận các điểm du lịch nổi tiếng như Suối Mây, Dinh Cậu, chùa Hộ Quốc và nhiều điểm tham quan hấp dẫn khác. Nằm bên cạnh bờ biển xinh đẹp, chúng tôi chắc chắn sẽ đem đến cho quý khách có những phút giây thư giãn và trải nghiệm tuyệt vời ở Phú Quốc.

Để có cơ hội đón tiếp Quý Đại lý tại Phú Quốc, chúng tôi xin giới thiệu một số thông tin về dịch vụ, giá bán phòng như sau:

1. Giới thiệu dịch vụ:

- **Phòng nghỉ:** Chúng tôi cung cấp cho quý khách những Bungalow nghỉ dưỡng được thiết kế hiện đại với đầy đủ tiện nghi, ngoài ra, quý khách có thể ngắm nhìn trực tiếp khung cảnh biển xanh, cát trắng từ chính phòng ngủ của mình, đem đến cho quý khách những khoảnh khắc thú vị.

- **Nhà hàng:** Với đầu bếp kinh nghiệm và thực đơn đa dạng, Quý khách sẽ có một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời tại nhà hàng của chúng tôi.

2. Về giá bán phòng:

Đến với Phú Quốc, khi quý khách lựa chọn nghỉ dưỡng tại Nhà khách - Trạm giao dịch vé số kiến thiết Cần Thơ, chúng tôi mang đến cho quý khách những dịch vụ nghỉ dưỡng với giá cả hợp lý, thấp hơn so với giá phòng những khách sạn khác tại thành phố Phú Quốc, cụ thể như sau:

Đvt: đồng/phòng/đêm

LOẠI PHÒNG	GIÁ PHÒNG	
	Các ngày thường	Các ngày Lễ, Tết
Phòng thường	500.000	600.000
Bungalow hướng vườn	700.000	750.000

LOẠI PHÒNG	GIÁ PHÒNG	
	Các ngày thường	Các ngày Lễ, Tết
Bungalow hướng biển, VIP	800.000	900.000
Phụ thu từ khách thứ 03 trở lên	200.000	300.000

* **Ghi chú:** Giá phòng không bao gồm ăn sáng.

3. Chính sách ưu đãi dành cho Quý Đại lý:

- Giảm 30% giá bán phòng nêu trên.

Chúng tôi không ngừng lắng nghe, hoàn thiện và phát triển hơn nữa để trở thành một trong những thương hiệu Nhà khách gần gũi và uy tín. Chi nhánh Nhà khách - Trạm giao dịch vé số kiến thiết Cần Thơ tại Phú Quốc sẽ là một trong những người bạn đồng hành đáng tin cậy cùng Quý Đại lý để tận hưởng chuyến du lịch tại Phú Quốc.

Chi nhánh Nhà khách - Trạm giao dịch vé số kiến thiết Cần Thơ

Địa chỉ: Tổ 2, ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 0899.20.9999 (Ms Như Thủy) – 0918.755.662 (Mr Sơn)

Trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh được phục vụ Quý Đại lý!



Lê Minh Huy